

 รายละเอียดข่าวและกิจกรรม

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภททุนสร้าง สถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ปี 2560

เนื้อความ :

เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560

ด้วย เครือข่ายวิจัยภูมิภาค ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายฯ ได้จัดให้มีการประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) และผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) ได้สร้างผลงานวิจัยร่วมกัน เกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย

จึงมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 **ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560** โดยสามารถติดตามข่าวสารและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.th และ www.nrms.go.th เพื่อให้ให้นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยดังกล่าวได้อย่างทั่วถึง

วิธีการยื่นข้อเสนอการวิจัย มีดังนี้

- 1.กรณีที่นักวิจัยยังไม่มีบัญชีในระบบ NRMS ให้ลงทะเบียนนักวิจัยก่อน
- 2.นักวิจัยที่จะขอรับทุนต้องลงรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่านการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) และกรณีเป็นที่ปรึกษาโครงการจะต้องลงรายละเอียดเกี่ยวกับการผ่านการฝึกอบรมโครงการ “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (Training for the trainers) (แม่ไก่) ดังลิงค์ <http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2093> ([NewsEventDetail.aspx?NID=2093](http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=2093))
- 3.ยื่นข้อเสนอการวิจัยที่ <http://www.nrms.go.th> โดยเลือกหัวข้อการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด ยืนยันการลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ และแนบไฟล์โครงการวิจัยตามแบบ คอบช. 1ย/1ด ในรูปแบบ MS word และ PDF โดยระบบจะเปิดรับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2560 เท่านั้น หากพ้นกำหนด เครือข่ายวิจัยภูมิภาค จะไม่รับพิจารณา
- 4.หลังจากนักวิจัยได้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยตามขั้นตอนในข้อ 3 สมบูรณ์แล้ว ให้จัดพิมพ์ข้อเสนอการวิจัย โดยมีรายละเอียดเนื้อหาครบถ้วนทุกข้อและตรงกับไฟล์ที่แนบและส่งเอกสารดังนี้
 - แบบหนังสือนำเสนอการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 ฉบับ

